

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 6 และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) และจัดทำฐานข้อมูล วางแผนการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งภาพรวมและรายบุคคล ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยพบข้อมูล กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 33 ราย , กลุ่มเด็กปฐมวัย จำนวน 28 ราย และกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น อายุ 6-15 ปี จำนวน 45 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563 และสนับสนุนสิ่งของจำเป็นในการดูแลสุขภาพกลุ่มแม่และเด็กในพื้นที่เฝ้าสังเกตอาการของรัฐ (State quarantine) พื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.สมุทรปราการ ได้แก่ แปรงสีฟันเด็กอายุ 0-3 ปี จำนวน 254 ค้ำ และแปรงสีฟันเด็กอายุ 3-6 ปี จำนวน 112 ค้ำ</p> <p>1.2 การดำเนินงานเฝ้าระวังการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 พบมารดาเสียชีวิต รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 ราย แบ่งเป็น มารดาไทย จำนวน 16 ราย และต่างชาติ จำนวน 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิ.ย. 2563</p> <p>1.3 ได้เตรียมการประชุมนำเสนอสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 8 แห่ง ผ่านระบบ VDO Conference กรมอนามัย ในวันที่ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 13.30 น.-16.00 น.</p> <p>1.4 สนับสนุนการสร้าง Health Literacy โดยเน้นเรื่อง การสื่อสาร “โรงเรียนพ่อแม่” จากข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2563 มีผู้เข้าใช้งานสะสมจำนวน 7,882 ครั้ง ผู้ใช้จำนวน 4,821 ราย โดยพบจังหวัดจันทบุรีมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมากที่สุด</p>	<p>- ให้ติดตาม และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) เรื่อง การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง พัฒนาการ สมวัย , คัดกรอง พัฒนาการและติดตาม พัฒนาการ สงสัยล่าช้า รวมทั้งโภชนาการ การดูแลฟัน ในกลุ่มเด็ก และการเตรียมเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p>	<p>Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย</p>
2.	<p>2.1 จัดทำแผนการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับการเปิดโรงเรียนและสถานศึกษา ร่วมกับกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 23 มิ.ย.63 จังหวัดฉะเชิงเทรา , วันที่ 24 มิ.ย.63 จังหวัดสมุทรปราการ และ วันที่ 25 มิ.ย.63 จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนปัญญานุกูลและอนุบาลบ้านฉาง</p> <p>2.2 ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ของสถานศึกษา จำนวน 35 ข้อ พบว่าในเขตสุขภาพที่ 6 โรงเรียนเข้ามาประเมินตนเองจำนวนทั้งสิ้น 1,003 แห่ง โดยมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 83.76 , กรณีมีลึฟท์ให้จัดจุดยืนในลิฟท์โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1</p>	<p>- ให้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษาประเมินตนเองผ่าน จำนวน 44 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด</p>	<p>Cluster วัยเรียน</p>

	<p>เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง ร้อยละ 64.24 และกรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำ น้ำต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจใ้ระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร้อยละ 62.25</p> <p>2.3 เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ทำความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ของกิจการที่เปิดบริการในระยะที่ 3 จำนวนทั้งหมด 44 ข้อ ให้ผู้รับผิดชอบเตรียมพร้อมศึกษาเกณฑ์การประเมินและผลักดันให้พื้นที่ร่วมตอบแบบประเมินฉบับใหม่</p>	<p>เสนอต่อจังหวัดเพื่อ ประกอบการจัดทำ แผนการเปิด สถานศึกษาในพื้นที่</p>	<p>Cluster วัยเรียน (ต่อ)</p>
<p>3.</p>	<p>3.1 การขับเคลื่อนคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัด วิเคราะห์การดำเนินงานคณะกรรมการฯ ราย จังหวัด และวิเคราะห์ภาพการดำเนินงานรายกระทรวงและข้อเสนอแนะใน การดำเนินงาน</p> <p>3.2 การประเมิน YFHS เยี่ยมประเมิน รับรองคลินิกบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ประสานสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดในการเยี่ยมประเมิน รับรองคลินิกบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ กำหนดลงพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.สมุทรปราการ</p> <p>3.3 การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่นระดับจังหวัด สถานการณ์ข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้ง เขตสุขภาพที่ 6 มี จำนวน 4 แห่ง พบว่า จ.จันทบุรี มีปัญหาในการลงพื้นที่ อยู่ระหว่างการ ประสานงาน และได้ศึกษาข้อมูลการแท้งย้อนหลัง โดยวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้า ระวังการตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่นรายจังหวัด แยกตามช่วงอายุในปี พ.ศ. 2561 พบสูงสุดใน จ.ชลบุรี จำนวน 381 ราย และต่ำสุด จ.ตราด จำนวน 68 ราย และ ในปี พ.ศ. 2562 พบสูงสุดใน จ.ชลบุรี จำนวน 331 ราย และต่ำสุด จ.ตราด จำนวน 73 ราย</p> <p>3.4 การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ระยอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับบริษัท ซีพี และสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง จัดอบรมโครงการป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2563 และเสริมสร้างให้ความรู้เรื่องเพศและ อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เพื่อเป็นแกนนำสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 พ.ค. 2563</p>	<p>- ให้รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลการ เฝ้าระวังตั้งครรภ์และ การแท้งในวัยรุ่นระดับ จังหวัด</p>	<p>Cluster วัยรุ่น</p>

4.	<p>4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” ประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่รับทราบและเผยแพร่ให้กับการนิคมอื่นๆ รวมทั้งบูรณาการงานร่วมกับ 10 package ขยายใน 5 จังหวัด</p> <p>4.2 โครงการ ก้าวทำใจ Season 2 ด้านภัย COVID-19 มีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน 4 มาตรการหลัก คือ 1. สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 2. ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี 3. ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ สื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิดของประชาชน และนำไปสู่การออกกำลังกายระดับประเทศ และ 4. ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ให้คนไทยออกกำลังกายต่อเนื่อง ได้กำหนดกิจกรรมชี้แจงกับสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ มีการเปิดตัววันที่ 10 มิ.ย.63 และเปิดงานทั่วประเทศ ในวันที่ 15 มิ.ย.63 มีเป้าหมายจำนวน 55,500 คน</p>	<p>- ให้ขับเคลื่อนกิจกรรม ก้าวทำใจ Season 2 และบูรณาการงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย การลงพื้นที่ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ดูแลตนเอง ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	Cluster วัยทำงาน
5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถานมีข้อมูล จำนวน 555 วัด ในเขต 6 ที่ผ่านเกณฑ์ มี จำนวน 357 วัด คิดเป็นร้อยละ 64.32 และวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 198 วัด คิดเป็นร้อยละ 35.68 และได้ผลักดันให้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ข้อ โดยให้พื้นที่เข้าไปประเมินรอบ 2 มีจำนวน 62 วัด ผู้รับผิดชอบได้คืนข้อมูลการประเมินให้พื้นที่ทุกวันศุกร์ ปัญหาที่พบใน จ.ตราด เข้าทำแบบประเมิน วันที่ 19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 6 แห่ง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้ประสานส่วนกลาง และได้สนับสนุนชุดความรู้ที่สำคัญให้กับพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line และ E-mail เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ให้ติดตามเรื่องการลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” และพื้นที่ๆยังไม่ผ่านเกณฑ์</p> <p>- ติดตามการคืนข้อมูล รายอำเภอ การกรอกชื่อสถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ และ ประกาศนียบัตร ให้กับพื้นที่</p>	Cluster วัยผู้สูงอายุ
6.	<p>6.1 ผลการสำรวจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 6 พบว่าเฝ้าระวังประเมินสถานประกอบการ 4 setting ทั้งหมด 169 แห่ง แบ่งเป็น 1. ภัตตาคาร/สวนอาหาร/ศูนย์อาหาร/โรงอาหาร จำนวน 100 แห่ง 2. ห้างสรรพสินค้า จำนวน 15 แห่ง 3. ร้านค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ จำนวน 51 แห่ง 4. ฟิตเนส จำนวน 3 แห่ง ได้เข้าร่วมประเมิน THAI STOP COVID ร้อยละ 80.47 และเข้าร่วมประเมิน ไทยชนะ ร้อยละ 95.86 และในมาตรการหลักทุก setting สามารถปฏิบัติได้ ยกเว้นฟิตเนสไม่สามารถเว้นระยะนั่งหรือยืน และระยะห่างของเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 1-2 เมตรได้ เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด และมาตรการเสริมพบว่าห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ได้จัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน และผู้ประกอบการรายย่อย</p>	<p>- ให้เตรียมทำแผนการลงพื้นที่เยี่ยมประเมินสถานประกอบการที่มีการผ่อนปรนระยะที่ 3 และบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ให้คุณชาญศักดิ์ เทพมาลี รวบรวมข้อมูล ปริมาณขยะ รวมทั้ง กระบวนการบริหาร</p>	กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม

	<p>และพิตเนสได้จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร โดยมีพื้นที่สำหรับพริเวท</p> <p>6.2 เตรียมความพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมประเมินสถานประกอบการที่มีการผ่อนปรนระยะที่ 3 จะดำเนินการเก็บข้อมูลใน 4 setting ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม , สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย , สถานที่ออกกำลังกายพิตเนส และโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง วันที่ 8-11 มิ.ย. 2563 และใช้มาตรการหลักที่สำคัญของกรมอนามัย</p> <p>6.3 การดำเนินงานเรื่องขยะติดเชื้อในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ให้รวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรในพื้นที่ และปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นทั้งระบบ โดยนำเสนอการบริหารจัดการและกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดหรือแนวทางที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ได้</p>	<p>จัดการขยะแต่ละโรงแรมและนำเสนอในสัปดาห์ต่อไป</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</p>
<p>7.</p>	<p>7.1 จากการติดตามลงเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-15 ปี ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์จำนวน 12 ราย เด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 10 ราย และเด็กอายุ 6-15 ปีจำนวน 14 ราย ดังนี้</p> <p>1) โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี พบว่า หญิงตั้งครรภ์ 1 ราย ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ เด็กอายุ 0-5 ปีจำนวน 2 ราย มีอาการถ่ายเหลว ก้นแดงในเด็กอายุ 1 ปี และ เด็กอายุ 6-15 ปีจำนวน 5 ราย ไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรม</p> <p>2) โรงแรมจอมเทียน ฮอเลีย อินน์ จังหวัดชลบุรี พบว่า หญิงตั้งครรภ์ 4 คน พบภาวะเสี่ยง 1 ราย (อายุ 35 ปีขึ้นไป (นับถึงคลอด)) เด็กอายุ 0-5 ปีจำนวน 1 ราย พบปัญหาเรื่องการออกเสียงไม่ชัด โดยเฉพาะ ก. ย. ร. ม. และ เด็กอายุ 6-15 ปีจำนวน 1 ราย ไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรม</p> <p>3) โรงแรมเบย์บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี พบว่า หญิงตั้งครรภ์ 2 ราย พบว่ายังไม่ได้ฝากครรภ์ (ประสานโรงพยาบาลคูชานันให้ดูแลต่อไป) เด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 1 ราย ไม่มีปัญหาสุขภาพและมีพัฒนาสมวัย</p> <p>4) โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า เด็กอายุ 0-5 ปีจำนวน 2 ราย ไม่มีปัญหาสุขภาพและมีพัฒนาสมวัย</p> <p>5) โรงแรมเลอ บาหลี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี พบว่า หญิงตั้งครรภ์ 5 ราย พบว่ายังไม่ได้ฝากครรภ์ (ประสานโรงพยาบาลคูชานันให้ดูแลและจ่ายยาบำรุงครรภ์ต่อไป) มีอาการผิปกติ 2 ราย เด็กอายุ 0-5 ปีจำนวน 4 ราย ไม่มีปัญหาสุขภาพและมีพัฒนาสมวัย และ เด็กอายุ 6-15 ปี จำนวน 8 ราย ไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรม และพบเด็ก 1 ราย มีอาการปากแห้งตลอดเวลา</p> <p>7.2 ลงพื้นที่เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-15 ปี ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ State Quarantine จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ โรงแรม H2DO</p>	<p>- ให้อัปเดตข้อมูลเชิงลึก เช่น ปัญหาหลักที่สำคัญของหญิงตั้งครรภ์ ใน 5 อันดับแรก</p> <p>- ให้บริหารจัดการสนับสนุนชุด gift set กับผู้ที่ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงสิ่งของที่จำเป็น</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>

	<p>จังหวัดสมุทรปราการ โรงแรม Chor Cher The Green Hotel จังหวัดสมุทรปราการ และ โรงแรม NY City Resort and Spa จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อลงพื้นที่เพื่อแนะนำตัวและอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งวันนี้เวลา 22.00 น. จะเปิดพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ State Quarantine เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 แห่ง คือ โรงแรมตีวาลักซ์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>7.3 สนับสนุนชุด Gift Set ให้กับพื้นที่ จำนวน 36 ชุด</p>		<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ)</p>
8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 กลุ่มกิจการที่ผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขรอบที่ 1 พบว่า เขตสุขภาพที่ 11 มีสถานประกอบการเข้ามาทำการประเมินมากที่สุด จำนวน 6,058 แห่ง ส่วนเขตสุขภาพที่ 6 อยู่ลำดับที่ 5 จากในระดับเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต มีการประเมิน จำนวน 1,385 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต มี 2) ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ</p> <p>8.2 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 กลุ่มกิจการที่ผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขรอบที่ 2 พบว่า เขตสุขภาพที่ 11 มีสถานประกอบการเข้ามาทำการประเมินมากที่สุด จำนวน 1,899 แห่ง ส่วนเขตสุขภาพที่ 6 อยู่ลำดับที่ 5 จากในระดับเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต มีการประเมิน จำนวน 245 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 2) ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ</p> <p>8.3 กลุ่มกิจการที่ผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขรอบที่ 3 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต มี 2) ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ</p> <p>8.4 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 กลุ่มกิจการเตรียมความพร้อมทำแบบประเมินรอประกาศเพิ่มเติม จากศูนย์บริหารสถานการณ์ ได้แก่ โรงแรมที่พัก รถสาธารณะ สถานศึกษา สำนักงาน ศาสนสถาน ส่งอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า มีการประเมินตนเอง 2,178 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 1,282 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 896 แห่ง Setting สถานศึกษามีการประเมินมากที่สุด จำนวน 1,003 แห่ง</p> <p>8.5 แบบประเมินสถานศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียน แบ่งเป็น 6 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค ข้อที่ 1-20 มิติที่ 2 การเรียนรู้ ข้อที่ 21-24 มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส ข้อที่ 25-30 มิติที่ 4 สุขภาพและการคุ้มครอง ข้อที่ 31-35 มิติที่ 5 นโยบาย ข้อที่ 36-40 มิติที่ 6 การบริหารการเงิน ข้อที่ 41-44 โดยแบ่งเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ</p>	<p>- ให้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน Setting ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดแก่ สถานศึกษา และ โรงแรมที่พัก โดยวิเคราะห์เกณฑ์ที่ไม่ผ่านการประเมิน และ กระบวนการแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร</p> <p>- ให้ปรับข้อมูล (PPT) เพื่อนำเสนอในการประชุม EOC เขตสุขภาพ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>

<p>โรงเรียนสามารถเปิดได้ สีเหลือง ผ่านข้อ 1-20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 13-44 ข้อใดข้อหนึ่ง โรงเรียนสามารถเปิดได้แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สีแดง ไม่ผ่านข้อ 1-20 ข้อใดข้อหนึ่ง โรงเรียนไม่สามารถเปิดได้ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และหรือต้องประเมินซ้ำ</p> <p>8.6 จัดทำ Platform แบบบันทึกหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-15 ปี ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ State Quarantine อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ปรับรูปแบบให้สวยงาม</p>		<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และพัฒนา กำลังคน (ต่อ)</p>
---	--	--

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
นางสาวพรวิมล นภาศัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จรรย์าจิรวัดนา

สรุปการประชุม

คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมประกายพลฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	1.1 ติดตามสถานการณ์กลุ่มแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 6 ในแฟ้ม LABOUR , ANC และ NEWBORN พบว่าประเด็นอัตราการคลอดและการฝากครรภ์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม มีจำนวน 29,000 คน และในเดือน เม.ย. ลดลงจากเดิม เหลือจำนวน 23,000 คน และมีเด็กเกิดลดลง ประมาณ 4,000 คน รวมทั้งการคัดกรองลดลงตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ. ซึ่งเป็นผลเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลในการประชุม MCH Board และดูแนวโน้มภาพเขตในลักษณะรายเดือนหรืออาจเทียบข้อมูลเป็นรายปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้มองเห็นภาพรวมและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจราชการและนิเทศงานได้ จังหวัดจะสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อในพื้นที่ได้	- ให้ศึกษาแนวโน้มและติดตามการดำเนินงาน เรื่อง ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง พัฒนาการ สมวัย , คัดกรอง พัฒนาการและติดตาม พัฒนาการ สงสัยล่าช้า รวมทั้งโภชนาการและการดูแลฟันในกลุ่มเด็ก	Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
2.	2.1 เตรียมนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินงานมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 (Thai Stop COVID) ของสถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 6 ในการประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference EOC เขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 13.00 น. 2.2 เตรียมศึกษาเกณฑ์การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มาตรการควบคุมหลัก ประกอบด้วย 7 ข้อ และมาตรการเสริม จำนวน 5 ข้อ และให้สื่อสารให้โรงเรียนเข้ามาดำเนินการลงข้อมูลในระบบต่อไป	- ให้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษาประเมินตนเองผ่าน จำนวน 35 ข้อ และ 5 อันดับแรกที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ - ให้ศึกษาเกณฑ์ใหม่ จำนวน 7 ข้อ และ 5 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษา และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัดเสนอต่อจังหวัด	Cluster วยเรียน

3.	<p>3.1 การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่นระดับจังหวัด สถานการณ์ข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้ง เขตสุขภาพที่ 6 มีจำนวน 3 แห่ง 1.จ.จันทบุรี พบว่า จ.จันทบุรี รพ.พระปกเกล้า มีปัญหาในการลงพื้นที่ 2.จ.สมุทรปราการ รพ.บางพลี และ 3. จ.ชลบุรี รพ.ชลบุรี และคลินิกเวชกรรมชุมชน ซอย 5 และได้ศึกษาข้อมูลการแท้งย้อนหลัง โดยวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่นรายจังหวัด อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>3.2 จัดทำแผนปฏิบัติการการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานเครือข่าย ได้แก่ 1. การประชุมเครือข่ายอาสา RSA ภาคกลาง – ภาคตะวันออก (100,000 บาท/ภูมิภาค) 2.การลงเยี่ยมหน่วยบริการเครือข่ายภายในจังหวัดหรือระดับเขต (50,000 บาท/ภูมิภาค) ในเดือนสิงหาคม พื้นที่ จ.ชลบุรี และจ.จันทบุรี ประเด็นการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค จากการให้บริการ และ Empowerment ทีมแพทย์ และสหวิชาชีพอาสา เครือข่าย RSA ความช่วยเหลือและสิ่งที่ต้องการจาก ทีม RSA ในการประสานงาน และสร้างภาคีเครือข่ายการสร้างการ ประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม</p>	<p>- ให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่น ในภาพของเขตและเจาะลึกในภาพของ 8 จังหวัดและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลวิชาการ</p>	Cluster วัยรุ่น
4.	<p>4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” ประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ที่รับทราบและเผยแพร่ให้กับการนิคมอื่นๆ รวมทั้งบูรณาการงานร่วมกับ 10 package ขยายใน 5 จังหวัด</p> <p>4.2 โครงการ ก้าวทำใจ Season 2 ด้านภัย COVID-19 มีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน ให้คนไทยออกกำลังกายต่อเนื่อง ได้กำหนดกิจกรรมชี้แจงกับสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ มีการเปิดตัววันที่ 10 มิ.ย.63 และเปิดงานทั่วประเทศ ในวันที่ 15 มิ.ย.63 มีเป้าหมาย จำนวน 55,500 คน</p>	<p>- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package , ก้าวทำใจ Season 2 และ การลงพื้นที่ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการป้องกันดูแลตนเอง ปลอดภัยจากโรค</p>	Cluster วัยทำงาน
5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถานมีข้อมูล จำนวน 577 วัด ในเขต 6 ที่ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 369 วัด คิดเป็นร้อยละ 63.95 และวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 207 วัด คิดเป็นร้อยละ 35.88 และได้ผลักดันให้วัดที่เข้าไปประเมินรอบ 2 จำนวน 53 วัด ผู้รับผิดชอบได้คืนข้อมูลการประเมินให้พื้นที่ทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้ประสานส่วนกลางและได้สนับสนุนชุดความรู้ที่สำคัญให้กับพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line และ E-mail เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย</p>	Cluster วัยผู้สูงอายุ

<p>6.</p>	<p>6.1 ผลการสำรวจตามภารกิจด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย อเนกประสงค์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ในเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบไปด้วยกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามประเมินผล และเตรียมสรุปผลการ ตามการเก็บข้อมูล จำนวน 3 ประเภทกิจการ โดยแบ่งเป็น 1 พื้นที่ตาม เขตปกครอง และ 2 แห่ง ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ดังนี้</p> <p>1. ประเภทกิจการ ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม และ สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เทศบาลตำบล แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี</p> <p>2. ประเภทกิจการ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ที่ตั้ง ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี และ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex ที่ตั้ง ห้างสรรพสินค้า บีคี่ เอ็กซ์ตรา ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี</p> <p>6.2 เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ประกอบกิจการเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมิน ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 (เดือน ก.ค. 2563) โดยวางแผน ดำเนินงานระหว่างวันที่ 6-9 ก.ค. 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ตาม ประเภทกิจการในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ร้านอาหาร, แผงลอย/อาหารริมบาท วิถี ตลาด(ตลาดประเภทที่ 1/ตลาดนัด) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้าน สะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่/เล็กและอื่นๆ ในพื้นที่เขต อ. เมือง จ.ชลบุรี และเขตชุมชนพักอาศัย บริเวณรอบเขตอุตสาหกรรมอมตะนคร อ. เมือง จ.ชลบุรี</p> <p>6.3 สำรวจความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำ ด้านการรับรู้แนวทางการ ประเมินตนเอง ผ่าน QR code ของ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และแนวทาง ปฏิบัติของสถานประกอบการตามมาตรฐานของภาครัฐ</p>	<p>- ให้เตรียมทำแผนการ ลงพื้นที่เยี่ยมประเมิน สถานประกอบการที่มี การผ่อนปรนระยะที่ 4 และบูรณาการ ร่วมกับกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>กลุ่มพัฒนา อเนกประสงค์ สิ่งแวดล้อม</p>
<p>7.</p>	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานี่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่ กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในสถานี่ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่แยกกัก ดังนี้</p> <p>1. สถานี่ใหม่จำแนกตามจังหวัดและประเภทสถานี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสมุทรปราการ ประเภทลักษณะสถานี่ “โรงแรม” ได้แก่ Divalux อ.บางเสาธง - จังหวัดชลบุรี ประเภทลักษณะสถานี่ “โรงแรม” ได้แก่ Grande Bella , Mercure , Citrus Grand ในพื้นที่เขตพญา อ.บางละมุง <p>2. สถานี่เดิมจำแนกตามจังหวัดและประเภทสถานี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสมุทรปราการ ประเภทลักษณะสถานี่ “โรงแรม” ได้แก่ ฌ ฌเอ-เดอะ กรีน เรสซิเดนซ์ , H2DO Hotel อ.บางบ่อ และ NY CITY Resort อ. บางเสาธง 	<p>- ให้จัดทำข้อมูล รายงานผลการ ดำเนินงานใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลรายงานผลการ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้เขต สุขภาพ และ 2) ข้อมูลด้าน กระบวนการ ดำเนินงาน ปัจจัย สำเร็จการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายและผล การให้ความของผู้ต้อง</p>	<p>กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ</p>

<p>- จังหวัดชลบุรี ประเภทลักษณะสถานที่ “โรงแรม” ได้แก่ Beverly, Le bali, Bay beach, Ambassador, จอมเทียนปาล์มบีช, จอมเทียน ฮอลลิเดย์ และBrighton grand ในพื้นที่เขตพัทยา อ.บางละมุง และประเภทลักษณะสถานที่ “อาคารรับรอง” ในพื้นที่กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ</p> <p>7.2 รายงานการติดตามเยี่ยมผู้รับบริการแยกกักพื้นที่ โดยใช้การสื่อสารทางไกลผ่านโทรศัพท์และรายงานข้อมูลจาก Google Form ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค.63 ดำเนินงานติดตามใน 15 สถานที่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่แยกกักประเภทโรงแรม จังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง (เขตพื้นที่พัทยา อ.บางละมุงทั้งหมด) และจังหวัด สมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้</p> <p>กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จำนวนทั้งหมด 51 ราย และกลุ่มเด็กอายุ 0- 15 ปี จำนวนทั้งหมด 156 ราย (กลุ่มอายุ 0-5 ปี จำนวน 48 ราย และ กลุ่มอายุ 6-15 ปี จำนวน 108 ราย) จำนวนรวมทั้งหมด 207 ราย</p> <p>7.3 รายงานเกี่ยวกับสุขภาพ อาการทางคลินิก และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยองค์รวมของกลุ่มผู้ต้องแยกกักตัว มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ พบรายงานด้านสุขภาพ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - อาการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น คลื่นไส้ อาเจียน จุกแน่นท้อง ปวดท้อง ท้องน้อย ตกขาว ท้องผูก ท้องเสีย จำนวน 14 ราย - อาการทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ - อาการและความเสี่ยงของการตั้งครรภ์และการคลอด ได้แก่ แห้งแห้งคูกคาม ลูกดั้นน้อยลง รกเกาะต่ำ มีก้อนเนื้ออกในมดลูก มีชีสในรังไข่ อายุมากกว่า 35 ปี อ้วน ความดันโลหิตสูง ซีด - ไม่ได้ฝากครรภ์ และหรือไม่มียาบำรุงครรภ์ จำนวน 23 ราย 2. กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี พบรายงานด้านสุขภาพ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ท้องเสีย กินได้น้อย จำนวน 2 ราย มีผื่นคัน จำนวน 1 ราย - ตกเตียง จำนวน 1 ราย(อายุ 8 เดือน) ร้องอาละวาดอยากกลับบ้าน จำนวน 1 ราย 3. กลุ่มเด็กอายุ 6-15 ปี <ul style="list-style-type: none"> - มีประวัติหอบหืด จำนวน 2 ราย แผลที่ปาก จำนวน 1 ราย - สมาชิกสัน จำนวน 1 ราย วิตกกังวลเรื่องเรียน จำนวน 1 ราย เหนงา จำนวน 1 ราย ทะเลาะกับน้อง จำนวน 1 ราย <p>7.4 ข้อสรุปแนวทาง การออกเอกสารยืนยันผู้ผ่านการแยกกัก โดยมีแนวทางให้ผู้กักตัวในพื้นที่ต้องกักซึ่งไม่มีแพทย์ ส่งตัวไปพื้นที่ต้องกักซึ่งมีแพทย์ เพื่อให้รับการตรวจประเมินและออกเอกสารยืนยัน</p> <p>7.5 รายงานความรู้ความเข้าใจและผลการใช้งาน Google Form ของกลุ่มผู้รับบริการกักตัว โดยพบประเด็นข้อมูลไม่ครบถ้วน มาจากประชาชนส่วนหนึ่งไม่ลงข้อมูล เนื่องด้วยทัศนคติของประชาชนยังไม่ทราบความสำคัญ</p>	<p>กัก เพื่อรวบรวมไว้ที่หน่วยงาน</p> <p>- การบริหารจัดการชุด gift set ในคลังของ กลุ่ม รพ. และกลุ่มสิ่งแวดล้อม ให้สามารถกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว รวมทั้งการกำหนดและขยายกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- เตรียมความพร้อมถอดบทเรียน การเชื่อมโยงวิถีงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p> <p>- การเตรียมความพร้อมข้อมูลสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อให้คณะทำงานของ สคร. 6 ชลบุรี</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ)</p>
---	---	---

	<p>และความจำเป็น และประเด็นการพบข้อมูลซ้ำซ้อนของรายการข้อมูลระบุตัวตนเดิมจากการลงข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องด้วยประชาชนต้องการแก้ไขข้อมูลเดิมแนวทางการเตรียมความพร้อมรับเยี่ยมสำรวจศึกษาคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็กในพื้นที่แยกกัก</p> <p>7.6 การรับเยี่ยมสำรวจศึกษาคุณภาพจากส่วนกลางมีสองแนวทางขึ้นกับวัตถุประสงค์ของทีมเยี่ยมสำรวจ ได้แก่ 1.เพื่อศึกษาคุณภาพ ให้รับการเยี่ยมสำรวจได้แต่จำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมสำรวจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ช่วงแรกรับฟังแนวทางการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการ และช่วงหลัง นำทีมร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 2.เพื่อติดตามและประเมินผลภาพรวมโดยทีมผู้บริหารระดับสูง เสนอให้ทางทีมผู้บริหารระดับสูงประสานงานระดับกรม ระดับกระทรวง ระหว่างทีมเยี่ยมสำรวจและหน่วยงานกำกับดูแลและพื้นที่แยกกัก โดยคณะทำงานของทีมผู้บริหารระดับสูง</p>		<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ)</p>
8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในระบบ Thai Stop COVID จำนวน 35 ข้อ พบว่าในเขตสุขภาพที่ 6 โรงเรียนเข้ามาประเมินตนเองจำนวนทั้งสิ้น 1,003 แห่ง และแยกประเภท โดย มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ อ.11 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 83.76 , กรณีมีลิฟท์ให้จัดจุดยืนในลิฟท์โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง ร้อยละ 64.24 และกรณีโรงเรียนมีสระว่ายน้ำ ต้องมีการดูแลความสะอาดและระบบการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจเฝ้าระวังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร้อยละ 62.25 ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด 44 ข้อ ร้อยละ 37.36 , ที่ผ่านข้อ 1-20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่านข้อ 21-44 ข้อใดข้อหนึ่ง ร้อยละ 32.97 และที่ไม่ผ่านข้อ 1-20 ข้อใดข้อหนึ่ง ร้อยละ 29.67</p> <p>8.2 ให้จัดทำภาพข่าวการนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference</p>	<p>- ให้ติดตามเกณฑ์ของ ไทยชนะ ตาม มาตรการการผ่อนปรนระยะต่างๆ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
 นายจักรพันธ์ งามเนตร
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ร่วมประชุมติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในประเด็นการให้ความรู้ ผู้ปกครองและการดูแลเด็กปฐมวัยในช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโครงการก้าวอย่างเพื่อสร้างลูก และเยี่ยมเสริมพลังใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประสานกับส่วนกลางซึ่งจะลงในพื้นที่ จ.จันทบุรี วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2563</p> <p>1.2 ได้ศึกษาแนวโน้มและติดตาม การดำเนินงาน เรื่องฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง พัฒนาการสมวัย , คัดกรอง พัฒนาการและติดตามพัฒนาการสงสัยล่าช้า รวมทั้งโภชนาการและการดูแลฟันในกลุ่มเด็ก</p>	<p>- ให้ติดตามจำนวน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 6 และ</p>	<p>Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย</p>
2.	<p>2.1 เตรียมคืนข้อมูลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 (Thai Stop COVID) ของสถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 6 และเตรียมลงพื้นที่เยี่ยมประเมินติดตาม วันที่ 23-25 มิ.ย. 2563 ใน 3 จังหวัด</p> <p>2.2 เตรียมศึกษาเกณฑ์การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม โดยประกอบด้วย มาตรการหลัก 7 ข้อ และมาตรการเสริม จำนวน 5 ข้อ และให้สื่อสารให้โรงเรียนเข้ามาดำเนินการ ลงข้อมูลในระบบต่อไป</p>	<p>- ให้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษา และเตรียมศึกษาเกณฑ์ใหม่มาตรการหลักและมาตรการเสริม</p>	<p>Cluster วยเรียน</p>
3.	<p>3.1 การประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 16-18 มิ.ย. 2563 โดยมี Platform และ Tryout เครื่องมือ</p> <p>3.2 การดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ฉะเชิงเทรา ให้ความรู้แกนนำนักเรียน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และจัดทำหนังสือให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ จ.ระยอง</p>	<p>- ให้เตรียมข้อมูลการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>Cluster วยรุ่น</p>
4.	<p>4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package ขยายต่อใน 5 จังหวัด</p> <p>4.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ก้าวทำใจ Season 2 ด้านภัย COVID-19 มีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน ให้คนไทยออกกำลังกายต่อเนื่อง ได้กำหนดกิจกรรมชี้แจงกับสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ มีการเปิดตัววันที่ 10 มิ.ย.63 และเปิดงานทั่วประเทศ ในวันที่ 15 มิ.ย.63 มีเป้าหมาย จำนวน 55,500 คน</p>	<p>- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package , ก้าวทำใจ Season 2</p>	<p>Cluster วยทำงาน</p>

5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน ได้ผลักดันให้วัดที่เข้าไปประเมินรอบ 2 และผู้รับผิดชอบได้คืนข้อมูลการประเมินให้พื้นที่ทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้ประสานส่วนกลางและได้สนับสนุนชุดความรู้ที่สำคัญให้กับพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line และ E-mail เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย</p> <p>- ติดตามข้อมูลที่จะคืนให้กับพื้นที่ เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน</p>	<p>Cluster วยผู้สูงอายุ</p>
6.	<p>6.1 ผลการเฝ้าระวังตามภารกิจด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ในเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ ชลบุรีและระยอง โดยการประเมินตนเองของสถานประกอบการผ่านเครื่องมือ Platform “Thai Stop COVID” ดังนี้</p> <p>1. รายงานจำนวนสถานประกอบการที่มีสถานะการประเมินตนเองระดับ “ผ่าน” จากเครื่องมือทั้ง 2 ชนิด จำนวนทั้งหมด 55 แห่ง จำแนกตาม Setting 4 ประเภท ได้แก่ 1) ร้านเสริมสวย จำนวน 26 แห่ง , 2) ร้านสปา/นวดแผนไทย จำนวน 22 แห่ง , 3) สถานที่ออกกำลังกาย/ฟิตเนส จำนวน 4 แห่ง และ 4) โรงภาพยนตร์ จำนวน 3 แห่ง</p> <p>2. การเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ พบจำนวนมากที่สุด คือ สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ,Twitter, Youtube และ Line คิดเป็น ร้อยละ 42 รองลงมาได้แก่ การสื่อสารผ่านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร้อยละ 33 การสื่อสารผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 14 และน้อยที่สุด คือ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ร้อยละ 11 (ข้อมูลจาก Platform “Thai Stop COVID”)</p> <p>3. สรุปประเด็นสำคัญจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานประกอบการส่วนใหญ่เข้าร่วมประเมินใน Platform “Thai Stop COVID” และไทยชนะ น้อยกว่า setting ผ่อนปรน ในระยะที่ 1 - 2 เนื่องจากเพิ่งเปิดบริการและกำลังเร่งดำเนินการตามมาตรการ - สถานประกอบการไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ร้อยละ 100 - สถานประกอบการไม่ทราบขั้นตอนการลงทะเบียน Platform “ Thai Stop COVID” / ไทยชนะ เพื่อนำ QR Code ออกมาใช้ให้ผู้รับบริการลงทะเบียน ได้แนะนำ สถานประกอบการแล้ว <p>6.2 เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ประกอบกิจการเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 โดยวางแผนดำเนินงานระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 2563 ตาม Setting ในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 4 ประเภท โดยกำหนดเป้าหมายทั้งหมดไม่น้อยกว่า 160 แห่ง จำแนกเป็น 4 จังหวัด</p>	<p>- ให้ผู้รับผิดชอบงานเลือกพื้นที่ดำเนินงานจังหวัด ชลบุรีและระยอง เป็นไปตามการลำดับพื้นที่เฝ้าระวัง</p> <p>- การเก็บข้อมูลใน setting สถานศึกษามอบให้ Cluster วยเรียน เรื่องสถานศึกษาและ Cluster ผู้สูงอายุ เรื่องสถานดูแลผู้สูงอายุ ช่วยประสานผู้รับผิดชอบจังหวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>

	<p>จากทั้งหมด 8 จังหวัด จำนวนเป้าหมายของแต่ละจังหวัด ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง โดย รายละเอียดจำนวนเป้าหมายตามประเภทกิจการมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงแรมมีการจัดประชุม งานเลี้ยง ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า แสดงดนตรี จำนวน 10 แห่ง/จังหวัด - สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา จำนวน 10 แห่ง/จังหวัด - สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน หรือสถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน จำนวน 10 แห่ง/จังหวัด - ขนส่งสาธารณะ (รถไฟ รถโดยสารระหว่างจังหวัด ฯลฯ) จำนวน 10 แห่ง 		<p>กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม (ต่อ)</p>
7.	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่แยกกัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานที่ใหม่จำแนกตามจังหวัดและประเภทสถานที่ <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดชลบุรี ประเภทลักษณะสถานที่ “โรงแรม” ได้แก่ โรงแรมชลจันทร์ บางละมุง ชลบุรี 2. สถานที่เดิมจำแนกตามจังหวัดและประเภทสถานที่ <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสมุทรปราการ ประเภทลักษณะสถานที่ “โรงแรม” ได้แก่ ฌ ฌเอ-เดอะ กรีน เรสซิเดนซ์ , H2DO Hotel อ.บางบ่อ และ NY CITY Resort , Divalux อ. บางเสาธง - จังหวัดชลบุรี ประเภทลักษณะสถานที่ “โรงแรม” ได้แก่ Beverly, Le bali, Bay beach, Ambassador, จอมเทียนปาล์มบีช, จอมเทียน ฮอลิเดย์, Grande Bella , Mercure , Citrus Grand และ Brighton grand ในพื้นที่เขตพัทยา อ.บางละมุง และประเภทลักษณะสถานที่ “อาคารรับรอง” ในพื้นที่กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ <p>7.2 การติดตามเยี่ยมผู้รับบริการแยกกักพื้นที่ ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย 63 โดยลงพื้นที่เข้าเยี่ยม 1 แห่ง ใช้การสื่อสารทางไกลผ่านโทรศัพท์ 8 แห่ง จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 32 ราย กลุ่มเด็ก 0-15 ปี จำนวน 23 ราย แบ่งเป็น 0-5 ปี จำนวน 12 ราย 6-15 ปี จำนวน 11 ราย พบรายงานเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 32 ราย พบรายงานด้านสุขภาพ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มปัญหาบริการเดียวกับครรภ์ ได้แก่ ไม่ได้รับการฝากครรภ์ จำนวน 10 ราย และ ไม่ได้รับยาบำรุงครรภ์ จำนวน 10 ราย - กลุ่มปัญหาสุขภาพทั่วไป ได้แก่ เริ่มที่ปาก ซีด ตกขาว - กลุ่มปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ วิตกกังวล หงุดหงิด นอนไม่หลับ 2. กลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี พบรายงานด้านสุขภาพ ดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าถึง สถิติ ข้อมูลผู้ป่วยจำแนกตามช่วงอายุ จาก สคร.6 ชลบุรี ยังพบปัญหาและอุปสรรค - แนวทางการบริหารจัดการ เพื่อ แก้ไข ปัญหาความพอเพียง ของโทรศัพท์มือถือ และค่าใช้จ่ายจากการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น - การส่งเสริมเข้าถึง บริการด้านการฝากครรภ์คุณภาพ โดยสนับสนุนยาบำรุงครรภ์กรณี State Quarantine ซึ่งไม่มียา 	<p>กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มปัญหาด้านสุขภาพทั่วไป ได้แก่ มีไข้ - กลุ่มปัญหาด้านพฤติกรรม ได้แก่ ไม่นิ่ง อายากออกไปเล่นนอกห้อง <p>3. กลุ่มเด็กอายุ 6-15 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีประวัติหอบหืด จำนวน 2 ราย แผลที่ปาก จำนวน 1 ราย - สมาธิสั้น จำนวน 1 ราย วิตกกังวลเรื่องเรียน จำนวน 1 ราย <p>เหงา จำนวน 1 ราย ทะเลาะกับน้อง จำนวน 1 ราย</p> <p>7.3 สถิติจำนวนผู้กักตัวที่ได้รับการเยี่ยมสะสม ดังนี้ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จำนวนทั้งหมด 83 ราย และกลุ่มเด็กอายุ 0- 15 ปี จำนวนทั้งหมด 179 ราย (กลุ่มอายุ 0-5 ปี จำนวน 60 ราย และ กลุ่มอายุ 6-15 ปี จำนวน 119 ราย) จำนวนรวมทั้งหมด 262 ราย</p>		<p>กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ)</p>
8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบ Thai Stop COVID จากภาพรวมทั้งประเทศ จำนวน 1,804 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 6 เข้ามาประเมิน 71 แห่ง และพบว่าข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 อันดับแรก คือ จัดให้มีจำนวนเด็กต่อครู น้อยที่สุด (Small Group) ในการดูแลเด็กตลอดทั้งวัน ในการจัดกิจกรรมกลุ่มละ ไม่เกิน 6 คน และให้มีการเว้นระยะห่าง ระหว่างกลุ่ม ร้อยละ 84.10 , พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อทุกคน ได้รับการตรวจคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือได้รับการซักประวัติเมื่อมาติดต่อในบริเวณโรงเรียน ร้อยละ 95.12 และมีป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรค COVID 19 เช่น การปฏิบัติตัว การสังเกตอาการและการป้องกันโรค เป็นต้น ร้อยละ 95.34</p>	<p>- ให้ติดตามเกณฑ์ของ ไทยชนะ ตาม มาตรการการผ่อน ปรนระยะต่างๆ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และพัฒนา กำลังคน</p>

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
นายจักรพันธ์ งามเนตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัดนา

สรุปการประชุม

คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมประกายพลกษณ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	1.1 ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน ข้อคำถามจากเดิม จำนวน 12 ข้อ ได้ปรับใหม่เป็น จำนวน 16 ข้อ และพบว่ามีการเข้ามาประเมินใน Platform “Thai Stop COVID” จำนวน 458 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 1,507 แห่ง โดยมีปัจจัยความสำเร็จจากการติดตามงานในเวทีประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารและจังหวัด เพื่อเข้าไปดำเนินการในโปรแกรม พร้อมทั้งส่งคืนข้อมูลให้กับพื้นที่	- ให้ติดตามการบริหารจัดการ และกระบวนการแก้ไขปัญหาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 6	Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
2.	2.1 ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับการเปิดโรงเรียนและสถานศึกษา ร่วมกับกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 23 มิ.ย.63 จังหวัดฉะเชิงเทรา , วันที่ 24 มิ.ย.63 จังหวัดสมุทรปราการ และวันที่ 25 มิ.ย.63 จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนปัญญานุกูลและอนุบาลบ้านฉาง	- ให้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษา และเตรียมศึกษาเกณฑ์ใหม่มาตรการหลักและมาตรการเสริม	Cluster วยเรียน
3.	3.1 การประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 16-18 มิ.ย. 2563 โดยมี Platform และเรียนรู้กระบวนการ Tryout เครื่องมือ โดยศูนย์ฯ มีนัดหมายประชุมร่วมกับส่วนกลาง วันที่ 23-24 ก.ค. 63 ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี 3.2 การดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน จากเดิมในวันที่ 18 ก.ค. 63 ปรับแก้ไขใหม่เป็น วันที่ 21 ก.ค. 63 3.3 การดำเนินงาน RSA (Referral System for Safe Abortion) อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบเนื้อหา โดยสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กำหนดวันที่ลงพื้นที่ 28 ส.ค. 63 และให้ศูนย์ประสานพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	- ให้เตรียมข้อมูลการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	Cluster วยรุ่น
4.	4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package ขยายต่อใน 5 จังหวัด 4.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานของวัยทำงาน และติดตามกลุ่มแม่ที่เป็นวัยทำงาน เรื่องเกลือไอโอดีน , ชุด Test kit และ Urine Iodine โดยศึกษาแบบงานวิจัยและความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกับงานสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์ฯ เพื่อเป็นองค์กรนำในด้านส่งเสริมสุขภาพระดับเขตสุขภาพ	- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package , ก้าวทำใจ Season 2	Cluster วยทำงาน

5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถานมีข้อมูล จำนวน 577 วัด ในเขต 6 ที่ผ่านเกณฑ์ มี จำนวน 369 วัด คิดเป็นร้อยละ 63.95 ผู้รับผิดชอบได้คืนข้อมูลการประเมินให้พื้นที่ทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้ประสานส่วนกลางและได้สนับสนุนชุดความรู้ที่สำคัญให้กับพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line และ E-mail เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5.2 การลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมเรื่องการประเมินการผ่อนปรนระยะที่ 4 พบว่าผู้รับผิดชอบจังหวัดงานผู้สูงอายุ ไม่ได้รับผิดชอบงานสถานดูแลผู้สูงอายุจึงไม่สามารถประสานและขอให้ดำเนินการได้ ซึ่งศูนย์อาจต้องทำหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง และให้อ้างอิงถึงหนังสือที่ Cluster ผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการประสานพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้ว</p>	<p>- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย</p> <p>- ติดตามข้อมูลที่จะคืนให้กับพื้นที่ เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน</p>	Cluster วัยผู้สูงอายุ
6.	<p>6.1 นำเสนอแผนการดำเนินงานเก็บข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ จากเดิมดำเนินการ วันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63 โดยให้ Cluster ประสานเครือข่าย ดำเนินงานในแต่ละ Setting ได้ปรับใหม่โดยจะลงพื้นที่ วันที่ 22 มิ.ย. 63 จะเก็บข้อมูล 4 Setting ในจังหวัด ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี และตราด จำนวน 19 แห่ง/จังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 แห่ง และได้สุ่มประเมินซ้ำในประเด็นร้านอาหาร และตลาด เนื่องจากว่ามีผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศในครั้งที่ผ่านมามีอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>- ให้ติดตามสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่บางแสน จ.ชลบุรี</p> <p>มาตรการความปลอดภัยที่ต้องเน้นย้ำและสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม
7.	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานี่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)</p> <p>ในสถานี่ซึ่งถูกใช้เป็นที่แยกกักในเขตสุขภาพที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 16 ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จำนวน 12 แห่ง และ จ.สมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง และมีเปิดเพิ่มใน รร.เอเชีย พัทยา 1 แห่ง ทั้งนี้ได้สนับสนุนของให้กับพื้นที่ ได้แก่ สมุดนิทาน , สีไม้ , ผ้าเช็ดมือ , เจลล้างมือ และสบู่ล้างมือ จำนวน 300 ชุด</p>	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรีและเด็ก</p>	กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบ Thai Stop COVID จากภาพรวมทั้งประเทศ จำนวน 4,489 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 6 เข้ามาประเมิน จำนวน 458 แห่ง และพบว่าข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 อันดับแรก คือ จัดให้มีจำนวนเด็กต่อครู น้อยที่สุด (Small Group) ในการดูแลเด็กตลอดทั้งวัน ในการจัดกิจกรรมกลุ่มละ ไม่เกิน 6 คน และให้มีการเว้นระยะห่าง ระหว่างกลุ่ม ร้อยละ 85.74 , พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อทุกคน ได้รับการตรวจคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ ได้รับการซักประวัติเมื่อมาติดต่อในบริเวณโรงเรียน ร้อยละ 96.19 และมีป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น การปฏิบัติตัว การสังเกตอาการและการป้องกันโรค เป็นต้น ร้อยละ 96.34</p>	<p>- ให้ติดตามเกณฑ์ ประเมินตามมาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยในระบบ Thai Stop COVID ตาม มาตรการการผ่อนปรนระยะ 4</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และพัฒนา กำลังคน</p>
----	---	--	--

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัดนา